

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผลการวิจัย
5. ข้อเสนอแนะ

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ การศึกษา อาชีพ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะทั่วไปต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

#### สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

## สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ควรแก่การนำมาอภิปรายผล ดังนี้

### 1. ผลการวิจัยข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา จำนวน 386 คน เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป และเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป มีจำนวนเท่ากัน คือเพศละ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50

การศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษา 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16

อาชีพ กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือ อาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 และอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16

2. ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้าน การปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจระดับปานกลาง 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ด้านการดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ และด้านการรักษากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา

3. ผลการวิจัยเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของตำรวจสายตรวจ ที่มีเพศแตกต่างกัน เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน แตกต่างอย่างไม่มีความนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพแตกต่างกัน แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ข้อเสนอแนะทั่วไป เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้ตำรวจสายตรวจเข้าพบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับประชาชนในพื้นที่และพูดคุยเป็นกันเองกับประชาชนเสมือนประชาชนเป็นญาติมิตรพี่น้องของตำรวจ

ด้านที่ 2 ด้านการรักษากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา ข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ ตำรวจสายตรวจควรกวาดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้มากขึ้น

ด้านที่ 3 ด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งจัดตำรวจสายตรวจออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันภัยและอาชญากรรม

ด้านที่ 4 ด้านการดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบบริเวณสถานที่ราชการ ตามโรงเรียน โรงพยาบาล เพิ่มความถี่ในการออกตรวจในช่วงเวลากลางคืน

## อภิปรายผล

1. ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับปานกลาง

จากการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกล่าว จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ และ

ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้ ผลการศึกษาวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ศุภวิทย์ สุติสงค์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิบูลย์ วงศ์ก้อม (2535 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ สมพงษ์ (2536 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจกิ่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพิน ชาติไทย (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจกองสรรพาวุธต่อการปฏิบัติงานเก็บกู้วัตถุระเบิด พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพร จุ้ยสำราญ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย พันธุ์พิกุล (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลพิงคราชนิเวศน์ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ชูชัยยะ (2540 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจและความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อย

## 2. ผลการศึกษาวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงสุดคือ บริเวณที่ต้องการให้ติดตั้งจุดตรวจตู้แดงที่บ้านบุคคลสำคัญ สถานที่ราชการ และที่ชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำสุดคือ ตำรวจสายตรวจเข้าพบปะพูดคุย ทำความรู้จักชุมชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อาจเป็นไปได้ว่าตำรวจสายตรวจได้ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานการตรวจ การรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ ตลอดจน กวดขันและปราบปรามการกระทำผิดทุกประเภทที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความคิดเห็นสูงสุด ส่วนสาเหตุที่ทำให้ความคิดเห็นของประชาชน ต่ำสุดในข้อที่ตำรวจสายตรวจเข้าพบปะพูดคุย ทำความรู้จักผู้นำชุมชนและประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ อาจเป็นไปได้ว่าสาเหตุอาจจะมาจากจำนวนตำรวจสายตรวจมีน้อย ทำให้ ไม่เพียงพอในการผลักดันเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเวรออกตรวจ

ด้านที่ 2 ด้านการรักษากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา ผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบล สุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นสูงสุด คือ การปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ำสุดคือ ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ สายตรวจในการป้องกันและปราบปรามการข่มขู่รังแก หลอกลวงประชาชน อาจเป็นไปได้ว่า ตำรวจสายตรวจมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นกว่าเดิม อันเนื่องมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความสำคัญโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด สาเหตุอาจเป็นไปได้ว่า มาจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบ

ด้านที่ 3 ด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ผลการวิจัย ความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้านการจราจร ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความคิดเห็นต่อการสืบสวนปราบปรามกักตุนสินค้าและค้ากำไรเกินควร สาเหตุอาจเป็นไปได้ว่า มาจากตำรวจสายตรวจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมตรงตามตัวบทกฎหมาย ให้ความเท่าเทียมกันทุกเพศ และเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการป้องกันและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังระเบียบวิธีการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร บังคับใช้กฎหมาย จราจรอย่างเคร่งครัด ส่วนสาเหตุที่อาจทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่ำสุด อาจมาจากตำรวจ สายตรวจออกตรวจบริเวณอื่น แต่ร้านค้าที่มีการค้าขายส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องสินค้า และอาจมาจากขาดการตรวจสอบที่ดี

ด้านที่ 4 ด้านการดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ผลการความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ โบราณสถาน โบราณวัตถุและสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของตำรวจสายตรวจมีความทันสมัยสามารถคิดตามการกระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจกรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุอาจเป็นไปได้ว่ามาจากตำรวจสายตรวจออกตรวจเป็นประจำ ตำรวจสายตรวจแต่งกายสุภาพเรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่ มีการปรับปรุงระบบการศึกษา มีการอบรมประจำสัปดาห์ เพื่อให้ตำรวจสายตรวจมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะให้บริการประชาชนตลอดเวลา และผู้บังคับบัญชาชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนการปล่อยสายตรวจทุกครั้ง ให้มีการมอบภารกิจให้กับตำรวจสายตรวจไปดำเนินการออกตรวจ ส่วนสาเหตุที่ทำให้มีความคิดเห็นต่ำสุด อาจเป็นไปได้ว่า มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยควบคุมดูแล และตรวจสอบในส่วนนี้ ตำรวจสายตรวจออกตรวจเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้เข้าไปบุกรุก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ผลการวิจัยเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเป็นไปตามสมมติฐานแตกต่างกันของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพแตกต่างกัน แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



## ข้อเสนอแนะทั่วไป

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติงาน

ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลข้อเสนอแนะบางประการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดนโยบายหรือวางแผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในบางส่วนที่บกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- 1.1 ต้องการให้ตำรวจสายตรวจเข้าพบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับประชาชนในพื้นที่และพูดคุยเป็นกันเองกับประชาชนเสมือนประชาชนเป็นญาติมิตรพี่น้องของตำรวจ
- 1.2 ควรออกตรวจอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมพื้นที่จุดที่มีความเสี่ยงให้มากที่สุด
- 1.3 ตำรวจสายตรวจควรกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้มากขึ้น
- 1.4 การปฏิบัติงานควรอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล อย่าวางอำนาจมากเกินไป
- 1.5 จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์แจ้งเตือนประชาชน พร้อมทั้งจัดตำรวจสายตรวจออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันภัยและอาชญากรรม
- 1.6 แนะนำวิธีการป้องกันการโจรกรรมต่างๆ และป้องกันทรัพย์สินของประชาชน
- 1.7 เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบบริเวณสถานที่ราชการ ตาม โรงเรียน โรงพยาบาล เพิ่มความถี่ในการออกตรวจในช่วงเวลากลางคืน
- 1.8 เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันในเขตเทศบาลควรเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
- 1.9 เพิ่มความถี่ในการออกตรวจบริเวณที่เกิดเหตุให้มากขึ้น
- 1.10 ควรให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ตำรวจสายตรวจมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

## 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรจะทำการศึกษาวิจัยดังนี้

2.1 ควรทำการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีภูมิปัญญาหรือพักอาศัยที่อื่นนอกเหนือจากในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจนอกเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.2 ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างประชาชนกลุ่มอาชีพอื่นนอกจาก 3 กลุ่มอาชีพ ที่ทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ให้ครอบคลุมทั่วทุกอาชีพของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของตำรวจที่มีต่อประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY